



บทความออนไลน์

มองจากดาวอังคารก็รู้เลยว่า นี่แหละตัวเอก Star Wars ภาคต่อไป

วันนี้คงเริ่มมีแฟน ๆ Star Wars ได้ดู 'Star Wars: The Rise of Skywalker' ภาคที่นับว่าจะเป็นตัวปิดไตรภาค (sequel) หลังจากไตรภาคออริจินัลกันไปแล้ว

ไม่ว่าผลสุดท้ายจะลงเอยแบบไหน หรือในไตรภาคนี้ใครคือตัวเอกจริง ๆ กันแน่ ถ้าย้อนไปที่จุดเริ่มต้นหนังแฟรนไชส์ Star Wars มักมีอะไรบางอย่างไข่อามาไว้ให้รู้ไว้ นี่นะ คนที่มีคุณสมบัติหรือพบเจอเรื่องราวแบบนี้แหละน่าจะเป็นตัวเอกของเรื่อง ยิ่งถ้าเป็นแฟน Star Wars ตอนดูก็จะรู้สึก เอ๊ะ คูน ๆ นะ ต้องใช่คนนี่แน่ ๆ

ในโอกาสที่มหากาพย์กำลังจะถึงบทสรุป แต่ในใจลึก ๆ ก็อยากให้ทำภาคต่อไปในอนาคต และคิดว่าคงต้องมี The MATTER เลยมารวบรวมคุณสมบัติตัวเอกที่หนึ่งในแต่ละไตรภาคพยายามจะนำเสนอ เพื่อเดาว่า(ถ้ามี)ตัวเอกในอนาคตน่าจะเข้าข่ายประมาณนี้ ส่วนใครนึกจุดเด่นเพิ่มได้ คอมเมนต์มาบอกกันหน่อย





1. มีถิ่นกำเนิดบนดาวเคราะห์ห่างไกล แถบมีทรายเยอะ

ชะตากรรมตัวเอกในหนังแฟรนไชส์นี้ต้องเติบโตมาในสถานที่ไกลหูไกลตา เป็นดวงดาวที่คนอื่นไม่สนใจ แบบว่าในที่ที่ไม่มีใครแคร์นี่แหละคือต้นกำเนิดของคนสำคัญ ดูได้จาก อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ และ ลุค สกายวอล์คเกอร์ ที่ถูกเลี้ยงดูบน ‘ทาทูนีน’ ดวงดาวขอบนอกของระบบที่เต็มไปด้วยทราย หรืออย่าง เรย์ ที่อยู่บนดาว ‘แจคคู’ ดาวนี้ก็ห่างไกลและมีแต่ทราย แม้จะใกล้ชิดกับทรายแต่อนาคินกลับบอกว่า “ข้าไม่ชอบทราย...มันร่วนและหยาบทำให้ผิวหนังแสบ และมันก็เข้าไปทุกที่”



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ARIT NPRU

2. เก่งเรื่องเครื่องยนต์กลไก

คุณสมบัตินี้จะชัดเจนที่สุดกับอนาคิน เขาเป็นคนที่มีความเข้าใจเรื่องการทำงานของเครื่องจักรมาตั้งแต่เด็ก แถมยังซ่อมแซมหุ่นยนต์การทูต C-3PO จนกลับมาใช้งานได้ ส่วนลูกเองก็ได้รับหน้าที่จากครอบครัวในเป็นคนดูแลเครื่องจักรต่าง ๆ ภายในบ้านบนดาวทาโทอิน หรือเธ่ย์เองในตอนต้นก็มุ่งไปหาเศษชิ้นส่วนสำคัญในซากยานสตาร์เดรส ทรอเออร์มาขายได้ สกิลช่างจึงเป็นสกิลที่มาคู่กับตัวเอก Star Wars

3. คู่กับหุ่นยนต์เข้าขา

ข้อนี้คงไม่ต้องพูดเยอะ เพราะ R2-D2 นับเป็นหุ่นคู่บุญของทั้งอนาคินและลุคที่เห็นกันจนบางทีถึงขั้นแย่งซีน ส่วนเธ่ย์เองก็พูดคุยนินทสนมกับ BB-8 อยู่บ่อย ๆ

4. ตัวเอกผู้มีความฝัน ฝันที่จะเป็นนักบินท่องไปทั่วอวกาศ

ทั้งอนาคิน ลุค และเธ่ย์ ต่างก็นึกที่จะหนีออกจากดวงดาวอันห่างไกล และฝันถึงการได้เป็นนักบินอวกาศ ได้ขับขี ยานท่องไปทั่วกาแล็กซี

5. เป็นคนมีพลัง พลังที่ว่าก็คือฟอร์ซนั้นแหละ

แน่นอน เป็นตัวเอกทั้งที่มันต้องมีพลังกับเขาด้วย และตัวเอกของเรื่องนี้ก็มีระดับพลังที่ไม่ธรรมดาเลย โดยเฉพาะอนาคิน ที่มีระดับพลังสูงถึงขั้นเหนือกว่าปรมาจารย์เจไดโดยตาเสียด้วยซ้ำ ลุคที่ได้รับสายเลือดมาก็นับว่าเก่งกาจสำหรับเร่ย์ก็โหดตั้งแต่ยังไม่ได้ฝึกอะไรเลย

6. มีบุญได้ถือดาบไลท์เซเบอร์เดียวกัน

ดาบไลท์เซเบอร์สีฟ้าคืออาวุธที่สืบทอดมาจนถึงไตรภาคล่าสุด เริ่มจากที่อนาคินเป็นเจ้าของคนแรก ก่อนถูกส่งต่อมาให้ลุคผ่าน โอบีวัน เคโนบี และสุดท้ายก็เป็นเร่ย์ที่เพิ่งจะทำแตกเป็นสองส่วนในภาค The Last Jedi



7. สูญเสียคนที่เคยผูกพัน

ตัวเอกของ Star Wars มีชะตากรรมร่วมกัน และถึงแม้จะการสูญเสียใครสักคนจะเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์ทุกคนต้องพบเจอ การเสียชีวิตของคนใกล้ตัวในเรื่อง Star Wars มักเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญให้ตัวเอก อนาคตมีความโกรธในครั้งที่แม่ตายและเกิดความกลัวในตอนทีรู้ว่าจะสูญเสียแพดเม่ ลุคสูญเสียบุพการีที่เลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เด็ก เรย์ต้องไปเห็น ฮาน โซโล ถูกฆ่าต่อหน้าต่อตา(สปอยล์!)

8. ถูกชักนำเข้าสู่ด้านมืด

ตรงนี้จะเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้น เพราะพลังที่มหาศาล ตัวเอก Star Wars มักถูกชักชวนเข้าแก๊งด้านมืด แต่ที่ไม่เหมือนคือแต่ละคนมีจุดจบต่างกัน ด้วยการชักนำของ ดาร์ธ ซีเดียส อนาคตเข้าร่วมกับซิชและกลายเป็น ดาร์ธ เวเดอร์ ส่วนลุคไหวตัวปฏิเสธได้ทัน ด้านเรย์ก็ถูกสโนคคิงตัวเข้าด้านมืด แต่ผลสุดท้ายจะเป็นยังไง ให้ทุกคนไปลุ้นกันเองใน Star Wars: The Rise of Skywalkerนะ

ที่มา <https://thematter.co/quick-bite/protagonist-in-star-wars/94874>

